

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ Biến đổi khí hậu nguồn sự nghiệp môi trường thực hiện trong Kế hoạch năm 2024 của Bộ Xây dựng

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng (Sau đây gọi là Quy chế 716); Quyết định số 665/QĐ-BXD ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục nhiệm vụ Biến đổi khí hậu nguồn sự nghiệp môi trường để tổ chức tuyển chọn thực hiện trong Kế hoạch năm 2024 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ Biến đổi khí hậu nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Phụ lục 1 đính kèm để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn thực hiện.

1. Hồ sơ đăng ký tham gia:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Khoản 2 Điều 10 Quy chế 716.

2. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn nhiệm vụ Sự nghiệp môi trường (SNMT) được thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 10 tại của Quy chế 716;

- Nguyên tắc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ SNMT được thực hiện theo các quy định tại Mục II của Quy chế 716.

3. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) – Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là **11 giờ 00 ngày 18/7/2023**. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày **18/7/2023**.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Bà Nguyễn Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 128; Di động: 0978212617.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn (để b/cáo);
- Trung tâm thông tin (đăng tải trên website);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT. *ju*

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đậu Minh Thanh

**PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NGUỒN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BỘ XÂY DỰNG**

(Kèm theo Công văn số 86 /TB-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ Xây dựng)

STT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Dự kiến nội dung thực hiện	Yêu cầu đối với sản phẩm
1	Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo hàng năm tình hình thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại các địa phương, doanh nghiệp	Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Pháp luật, quy định của Quốc gia, ngành Xây dựng và việc thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH tại địa phương, doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng tiêu chí đánh giá, kiểm tra tại các địa phương, doanh nghiệp về tình hình thực hiện chính sách pháp luật và triển khai các hoạt động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tại các địa phương, doanh nghiệp về tình hình thực hiện chính sách pháp luật ứng phó với BĐKH và triển khai các hoạt động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. - Tổ chức đoàn công tác của Bộ làm việc tại các địa phương, doanh nghiệp về việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu. - Xây dựng báo cáo hàng năm của ngành Xây dựng về ứng phó với BĐKH theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1103/BTNMT-BĐKH ngày 27/2/2023 và cập nhật các nội dung quản lý của ngành Xây dựng trong NDC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ tiêu chí đánh giá, kiểm tra tại các địa phương, doanh nghiệp về tình hình thực hiện chính sách pháp luật và triển khai các hoạt động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. - Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tại các địa phương, doanh nghiệp về tình hình thực hiện chính sách pháp luật ứng phó với BĐKH và các hoạt động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. - Các đoàn công tác của Bộ làm việc tại các địa phương, doanh nghiệp về việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu. - Báo cáo hàng năm về ứng phó với BĐKH của ngành Xây dựng theo hướng dẫn tại Văn bản số 1103/BTNMT-BĐKH gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

<i>STT</i>	<i>Tên nhiệm vụ</i>	<i>Mục tiêu</i>	<i>Dự kiến nội dung thực hiện</i>	<i>Yêu cầu đối với sản phẩm</i>
2	Cập nhật thông tin, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến của ngành xây dựng về phát thải khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV).	Từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành về phát thải khí nhà kính và MRV	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng bảng biểu mẫu báo cáo theo quy định tại văn bản hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và hệ thống MRV và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp. - Thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin theo các biểu mẫu từ các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và từ các nguồn thông tin của các nhiệm vụ khác có liên quan. - Hoàn thiện hệ thống CSDL trực tuyến của ngành xây dựng về phát thải khí nhà kính và MRV, kết nối thông tin với các đơn vị báo cáo và Cục BĐKH - Bộ TNMT - Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia và các cơ quan liên quan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu mẫu báo cáo theo quy định tại văn bản hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và hệ thống MRV và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp. - Báo cáo tổng hợp thông tin theo các biểu mẫu - Hệ thống CSDL trực tuyến của ngành xây dựng về phát thải khí nhà kính và MRV, kết nối thông tin với các đơn vị báo cáo và Cục BĐKH - Bộ TNMT
3	Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở và cấp lĩnh vực năm 2024 và cập nhật danh mục cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho ngành Xây dựng	Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định 06/NĐ-CP về kiểm kê khí nhà kính đối với các lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng	<ul style="list-style-type: none"> - Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính năm 2024 của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng. - Tính toán, kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở và cấp lĩnh vực năm 2024 của ngành Xây dựng. - Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực của ngành Xây dựng. - Rà soát, điều chỉnh danh mục các cơ sở kiểm kê khí nhà kính của ngành Xây dựng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả khảo sát thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính năm 2024 của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng. - Kết quả tính toán, kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở và cấp lĩnh vực năm 2024 của ngành Xây dựng. - Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực và đề xuất danh mục các cơ sở kiểm kê khí nhà kính của

STT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Dự kiến nội dung thực hiện	Yêu cầu đối với sản phẩm
				ngành Xây dựng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.
4	Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng cho các địa phương	Tăng cường năng lực thiết kế công trình và quản lý đô thị theo hướng thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng mẫu phiếu khảo sát năng lực, nhu cầu đào tạo của cán bộ quản lý xây dựng tại các địa phương. - Thu thập, phân tích, tổng hợp các phiếu khảo sát năng lực và nhu cầu đào tạo của cán bộ quản lý xây dựng tại các địa phương. - Khảo sát, tổng hợp kết quả đào tạo, tập huấn tại các địa phương đã thực hiện thời gian vừa qua về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng. - Xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo cho các địa phương từ nay đến năm 2030 và kế hoạch hàng năm. - Xây dựng chương trình đào tạo tập huấn, bài giảng cho các năm 2025 - 2026 (kế thừa, rà soát, điều chỉnh các tài liệu đã có trước đây, cập nhật các Văn bản mới ban hành, công nghệ và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng). - Xin ý kiến của các chuyên gia hoàn thiện kế hoạch. - Tổ chức tập huấn cho các địa phương năm 2025 - 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả phân tích, tổng hợp các phiếu khảo sát năng lực, nhu cầu đào tạo của cán bộ quản lý xây dựng tại các địa phương. - Báo cáo khảo sát, tổng hợp kết quả đào tạo, tập huấn tại các địa phương đã thực hiện thời gian vừa qua về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng. - Kế hoạch đến năm 2030 và kế hoạch hàng năm và chương trình đào tạo tập huấn, bài giảng cho các năm 2025 - 2026 - Tập huấn cho các địa phương năm 2025 - 2026.